

Sơn Tây, ngày 03 tháng 7 năm 2023

Số: 429/BC-MTTQ-BTT

**BÁO CÁO**  
**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri**  
**và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; để phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa VI. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 gửi tới kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa VI cụ thể như sau.

**A. TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**

**I. Tình hình giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị số 365/BC-MTTQ-BTT ngày 25/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 Hội đồng Nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực HĐND huyện đã có văn bản đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết trả lời từng nội dung, vấn đề ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND huyện đã có báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; trên cơ sở đó Thường trực HĐND huyện đã chuyên đến đại biểu HĐND huyện để báo cáo cho cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần này. Nhìn chung UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo sâu sát việc xem xét giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhiều cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời, sát đúng nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri; cử tri ghi nhận và đánh giá cao việc tập trung chỉ đạo giải quyết của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện, việc thực hiện nghiêm túc của các cơ quan chức năng trong quá trình xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên, trong hoạt động giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên cơ sở rà soát đánh giá đa số các kiến nghị được trả lời, giải quyết thỏa đáng; tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến cần tiếp tục xem xét<sup>1</sup>.

**II. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023**

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,

---

<sup>1</sup> Trường Sơn Đông tu sửa lại đường tại vị trí bị sạt lở do mưa bão năm 2020 gây ra (Vấn đề này đã kiến nghị nhiều lần, Ban quản lý 46 đã trả lời sẽ khắc phục trong quý IV/2022, nhưng đến nay chưa khắc phục). Tuyến đường ĐH83, đoạn từ Sơn Tinh đến Ngã ba Ngọc Tem. Tiền khoán và bảo vệ rừng từ năm 2021 đến nay chi trả chưa đủ. Các vấn đề liên quan đến Thủy điện Đắk Rinh ...

UBND huyện và tổ trưởng các tổ Đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thống nhất nội dung, ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt huyện đã có Báo cáo số 415/BC-MTTQ-BTT, ngày 17/5/2023 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND huyện, UBND huyện xem xét trả lời. Tại kỳ họp này UBND huyện có Báo cáo về việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND huyện, khóa VI gửi đến các vị đại biểu HĐND huyện.

## **B. MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:**

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến xã cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp tham gia hoạt động xây dựng chính quyền đạt được những kết quả như sau:

Thực hiện phong trào “TẾT YÊU THƯƠNG” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp nhận và cấp phát cho dân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo đều có quà vui xuân đón Tết với: 3.447 suất, trị giá 1.956,8 triệu đồng. Hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, học sinh, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 975 suất quà trị giá 448,6 triệu đồng và 4 tấn gạo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên các vị lão thành cách mạng, người có uy tín nhân dịp Tết 30 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng), với tổng số tiền 15.000.000 đồng.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Tổ chức Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023; đồng thời cấp huyện đã tổ chức thành công Hội nghị 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023, qua đó đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (Trong đó UBND huyện khen 09 tập thể, 11 cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen 09 tập thể và 10 cá nhân) và tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Trong 6 tháng đầu năm, từ các nguồn hỗ trợ đã hỗ trợ làm mới và đưa vào sử dụng 52 nhà Đại đoàn kết 2,6 tỷ đồng, mỗi nhà trị giá 50.000.000 đồng (47 nhà từ nguồn Ban cứu trợ tỉnh; 04 nhà từ nguồn hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và 01 nhà của Ban Thường vụ tỉnh ủy hỗ trợ nhà nhân ngày hội Đại đoàn kết).

Tiếp tục thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch giám sát năm 2023; quy trình tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và đạt kết quả; đến nay Mặt trận đã tiến hành giám sát và phản biện xã hội các nội dung cụ thể:

Tham gia giám sát việc cấp phát các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023.

Tiến hành giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn huyện trong 02 năm học 2020- 2021, 2021-2022; Đồng thời tham gia các cuộc giám sát do HĐND, UBND và các phòng ban của huyện tổ chức.

Chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử tại huyện tiếp xúc cử tri tại 10 điểm/9 xã (01 điểm TXCT Đại biểu Quốc hội xã Sơn Màu; 05 điểm tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện; 04 điểm tiếp xúc với tổ đại biểu HĐND huyện) có 1.783 cử tri tham dự.

Đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); MTTQ các cấp trong huyện tổ chức 45 Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên. Ngoài ra, đã tham gia góp ý 02 nội dung: về việc Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Tây; góp ý Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận và Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2023.

### **C. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA MẶT TRẬN:**

1. Để thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của đại biểu dân cử theo quy định tại điều 94, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri nơi cử tri bầu ra mình là đại biểu.

2. Nhằm phát huy tốt chức năng giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục những bất cập, hạn chế và kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sau các cuộc giám sát.

Trên đây là Báo cáo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và những kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp giữa năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình HĐND huyện khóa VI./.

#### **Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- Lưu MT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Thị Diễm Thoa**